

(PII) gồm 52 yếu tố thành phần, chia làm 7 trụ cột, gồm: 5 trụ cột đầu vào (Thể chế; vốn con người và nghiên cứu, phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp) và 2 trụ cột đầu ra (sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động). Dữ liệu phục vụ xây dựng bộ chỉ số PII 2023 được lấy từ hai nguồn chính: Từ số liệu thống kê, quản lý nhà nước được công bố chính thức; từ các bộ, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức ở trung ương (có 39/52 chỉ số) và nguồn do các địa phương thu thập và cung cấp - kèm theo các tài liệu minh chứng (có 13/52 chỉ số).

Bảng xếp hạng được công bố thể hiện hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2023. Đây là lần đầu tiên bộ chỉ số được Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên toàn quốc.

10 địa phương có chỉ số PII cao nhất cả nước gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các tỉnh gồm Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên có bộ chỉ số PII cao nhất cả nước.

Linh Nhi

*** Nghệ An: 28 điểm được công nhận điểm du lịch cấp tỉnh**

Ngày 06/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 500/QĐ.UBND về việc công nhận điểm du lịch cộng đồng bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳnh Châu là điểm du lịch cấp tỉnh, nâng tổng số điểm du lịch cấp tỉnh của Nghệ An lên 28 điểm.

Theo đó, thành phố Vinh có 05 điểm du lịch; huyện Con Cuông 04 điểm; huyện Nam Đàn 03 điểm; huyện Hưng Nguyên, Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành mỗi huyện có 02 điểm du lịch; các huyện Nghi Lộc, Thanh Chương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳnh Châu, Quế Phong, Tương Dương và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương có 01 điểm du lịch.

Việc công nhận các điểm du lịch nhằm bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch, đồng thời, đẩy mạnh sự quan tâm, truyền thông quảng bá, thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân cũng như doanh nghiệp vào hoạt động du lịch; hướng tới xây dựng Nghệ An là điểm đến trong hành trình của khách du lịch.

P.V

*** Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An bàn giao sản phẩm khoa học công nghệ cho đối tác Nhật Bản**

Sáng 27/3, tại thị xã Thái Hòa, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An bàn giao lô sản phẩm thử nghiệm sản xuất thức ăn dự trữ cho gia súc từ phụ phẩm cây mía. Đây là lô sản phẩm khoa học công nghệ được đặt hàng thông qua hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An với Nhật Bản.

Tại Nghệ An, mía là một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp. Diện tích trồng mía nguyên liệu tăng lên, năm 2022 tổng diện tích là 22.560 ha, năm 2023 tổng diện tích là 24.000ha. Năng suất trung bình 720 tạ/ha, tổng sản lượng mía nguyên liệu năm 2022 đạt 1.625 nghìn tấn. Cùng với đó thì nguồn nguyên liệu ngọn mía thải ra khoảng gần 250 nghìn tấn/năm, đây là nguồn phụ phẩm rất lớn đang bị người dân lãng phí đốt bỏ và thải ra môi trường hàng năm, hiện vẫn chưa có giải pháp khai thác xử lý hiệu quả.

Xuất phát từ thực tế trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm ủ chua từ phụ phẩm cây mía. Quy trình ủ chua thức ăn từ phụ phẩm cây mía này được xây dựng dựa trên các quy trình ủ chua thức ăn từ cỏ, ngô, phụ phế phẩm nông nghiệp,... tạo ra nguồn thức ăn dự trữ có khối lượng lớn cung cấp cho nghề chăn nuôi trên địa bàn tỉnh và hướng tới xuất khẩu khi đáp ứng đủ các điều kiện từ phía các quốc gia có nhu cầu.

Từ lô hàng thử nghiệm ban đầu nếu đáp ứng được các yêu cầu của đối tác Nhật Bản, Sở

Khoa học và Công nghệ dự kiến tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện dự án: Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình liên kết phát triển sản xuất thức ăn dự trữ cho gia súc từ phụ phẩm mía đường phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu trong thời gian tới.

L.N

*** Bàn giải pháp phát triển du lịch cộng đồng miền Tây xứ Nghệ**

Chiều 22/3, tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07 ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; giải pháp phát triển du lịch miền Tây Nghệ An theo Chỉ thị số 08, ngày 23.2.2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững.

Tại Hội nghị, các ý kiến khẳng định nhiều tiềm năng và cơ hội phát triển của du lịch miền Tây Nghệ An. Nơi đây có Khu Dự trữ sinh quyển trên cạn lớn nhất của Việt Nam, có địa hình đa dạng, có nhiều đỉnh núi cao (đỉnh cao nhất là Puxailaileng, cao 2.720m ở huyện Kỳ Sơn); hệ thống sông, suối dày đặc với nhiều thác ghềnh; có nhiều vùng tiểu khí hậu khác nhau tạo nên sự đa dạng về cảnh vật thiên nhiên, có nhiều hang động đẹp, tạo sức thu hút đối với khách du lịch. Trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã xác định không gian phát triển khu vực miền Tây Nghệ An là du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái, thể thao mạo hiểm; du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đã gợi mở, đề xuất một số giải pháp để đưa du lịch phát triển toàn diện, nhanh và bền vững theo tinh thần Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Linh Nhi

*** Hội thảo công bố kết quả “Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch văn bia Phật giáo Nghệ An”**

Sáng 12/3, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức Hội thảo công bố kết quả nhiệm vụ “Nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch văn bia Phật giáo Nghệ An”. Nhiệm vụ do Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Nghệ An chủ trì, Th.S Trần Mạnh Cường - chủ nhiệm.

Qua một năm triển khai thực hiện nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu 25 văn bia tại 19 ngôi chùa trên địa bàn 9 huyện, thành phố. Qua nghiên cứu xác định các giá trị văn bia như: Phản ánh lịch sử du nhập và phát triển lâu đời của Phật giáo ở Nghệ An; Phản ánh đặc trưng chùa làng của mảnh đất xứ Nghệ; Phản ánh cuộc sống thanh bình niềm tự hào về cảnh đẹp quê hương; Phản ánh cấu trúc ngôi chùa đặc trưng xứ Nghệ, cũng như việc trùng tu, tôn tạo di tích của người xứ Nghệ; Phản ánh tục bầu Hậu tại xứ Nghệ; Phản ánh tính chất tam giáo đồng nguyên trong đời sống tôn giáo tín ngưỡng của người Nghệ An; Cung cấp thêm thông tin về hành trạng và sự nghiệp, tư tưởng cũng như tín ngưỡng của nhiều danh nhân lịch sử.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu và chuyên gia Hán Nôm đánh giá cao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ trên các phương diện: Lịch sử, văn học, văn hóa, địa lý, giáo dục; đỉnh chính, bổ cứu những vấn đề chưa thỏa đáng, thiếu sót của một số văn bia trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Anh

*** Nghệ An: Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân và Đền Khe Sắt đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh**

Vừa qua, Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân và Di tích lịch sử đền Khe Sắt vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913 - 1/7/2006) tham gia quân đội và giữ nhiều vị trí quan trọng. Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng, huân huy chương cao quý. Năm 2012, để tri ân công lao của Đại tướng, tỉnh Nghệ An đã xây dựng công

trình Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân ngay tại quê hương của đồng chí thuộc làng Phong Hảo, xã Hưng Hòa. Với giá trị khoa học, lịch sử, ngày 20/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND xếp hạng Khu lưu niệm Đại tướng Chu Huy Mân là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Đền Khe Sặt được xây dựng từ hàng trăm năm trước để tưởng nhớ công lao to lớn của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, là vị Hoàng tử thứ 8 của Vua Lý Thái Tổ. Năm 1041, ông được bổ làm Tri châu Nghệ An và được ban tước Uy Minh hầu. Từ đây, sự nghiệp của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang thực sự gắn bó với mảnh đất và con người xứ Nghệ.

Đến khoảng những năm 60 của thế kỷ XX, đền bị hoang phế. Năm 2012, nhân dân thập phương đã công đức tiền của, công sức để khôi phục lại hậu cung và đến năm 2017 tiếp tục khôi phục bãi đường. Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đền Khe Sặt tại thị trấn Con Cuông là cơ sở để huyện Con Cuông tiếp tục bảo vệ, phát huy thêm các giá trị di tích, di sản văn hóa từ đó có nhiều hoạt động cho lễ hội đền Khe Sặt hàng năm.

Linh Nhi - Gia Hưng

*** Khẩn cấp tu bổ tháp cổ ở xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn)**

UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương, giao huyện Kỳ Sơn lên phương án tu bổ, tôn tạo khẩn cấp di tích tháp cổ Xếp Lọt ở xã Mỹ Lý trong bối cảnh ngọn tháp nguy cơ bị đổ sập.

Tháp Xếp Lọt là công trình kiến trúc cổ Phật giáo tồn tại hàng thế kỷ trên mảnh đất miền Tây xứ Nghệ. Tháp cao 21,91m, được tạo bởi các lớp gạch thẻ xếp chồng lên nhau, ở giữa các viên gạch sử dụng một lớp vữa để kết dính. Xung quanh các mặt của tháp trang trí nhiều họa tiết, hoa văn mang tính nghệ thuật cao: hoa sen, hoa cúc, vân mây sóng nước, lá đề, tượng Phật. Đây là ngọn tháp lớn nhất và cũng là tháp duy nhất còn sót lại ở Kỳ Sơn. Trước đây, nơi đây có một quần thể tháp cổ,

nhưng trải qua thời gian tất cả đều đã bị đổ sập, nay cũng chẳng còn phế tích. Trải qua thời gian, do bị tác động bởi con người, môi trường, tháp đã bị hư hỏng nặng, một phần chân tháp đã bị sụt lỏ dẫn đến tháp bị nghiêng và có nguy cơ đổ sập. Rất nhiều tượng Phật bằng đồng đen bị lấy trộm. Một số tượng Phật còn sót lại hiện đang được chính quyền sở tại bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện nay tháp Xếp Lọt đã trở thành công trình văn hóa Phật giáo đặc biệt ở miền Tây Nghệ An, ghi dấu ấn về sinh hoạt tín ngưỡng Phật giáo của đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới nước ta. Cùng với những thăng trầm của thời gian, hiện công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương tu bổ, tôn tạo khẩn cấp di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh tháp Xếp Lọt.

H.T

*** Xã Nam Cát (Nam Đàn) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu**

Xã Nam Cát huyện Nam Đàn vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1954-2024) và Công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Năm 2014, Nam Cát là 1 trong 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2021 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến tháng 4 năm 2023 được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; là 1 trong 6 xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xã Nam Cát được huyện chọn trong những xã để chỉ đạo điểu về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.

H.T